
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ   
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๓  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๖  เวลา  ๑๐.๓๐  น 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ  ชั้น  ๓ 
..................................... 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายทวีป         ปิ่นเนียม     ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
๒.  นายจำนงค์  หลำร่ำไป  รองประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ  

๓.  นายพีระ         มิตรดี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ   
๔.  นายสนิท  คงเจริญ    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
๕.  นายขจาย  เรืองสว่าง    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
๖.  นายจาง    แป้นทอง   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
๗.  นายศรีสว่าง  เกตุสุริยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
๘.  นายบวรเล็ก         ปิ่นเนียม      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
๙.  นายปิ่น  พุ่มเงิน   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
๑๐. นายเกรียงศักดิ์  สุขประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
๑๑. นายนภจร    หอมหวาน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
๑๒. นายอรุณ     มิตรดี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ     
๑๓. นายสมศักดิ์  เปียผ่อง   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
๑๔. นายจรูญ  มีเงิน   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ 

๑๕. นายประทิน  เจี้ยมดี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ/ 
     เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายมู้คอรี  หวังพ่ึงฉาย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ  (ลาประชุม) 
๒. นายประธาน  เรืองสว่าง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ  (ลาประชุม) 
๓. นายผดุง  ไม้แก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ  (ลาประชุม) 

           
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑.  นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 
 ๒.  นายเล็ก  เกิดสว่าง  รองนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 
 ๓.  นายศุภเสกข์  พูลลาภ   รองนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 
 ๔.  นายไพบูลย์  กุณฑีทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 
 ๕.  นายนิวัช  ปรีชา   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 
 ๖.  นายยุทธพล  อินมอญ   ปลัดเทศบาล  

๗.  นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต  รองปลัดเทศบาล 
                (รก.ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, 
       รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่) 
 ๘.  นายศรีเพชร  อินพันทัง  รองปลัดเทศบาล 

๙.  นายธนัท  เจียวยี่   ผู้อำนวยการสำนักช่าง 



๑๐. นางรัมภา  จำลองราช  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
(รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล) 

๑๑. นางปิยพร  ศุภนิมิตศิริ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๒. นางรัชน ี  จันทร์เกษร  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
๑๓. นางสาวเรณ ู เอ่ียมโซ๊ะ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๔. นายเฉลิมพร เรืองจุ้ย   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๑๕. นายศุภสวัสดิ ์ สินทอง   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
      แทน รก.ผู้อำนวยการกองการประปา 
๑๖. นางสุภัค  เผือกทอง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
๑๗. นางสาวพัชรา มิตรดี   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
๑๘. นางสาวสุชริา พูลลาภ   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
๑๙. นายสุทธิพจน์ ซิ้มศิริ   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
๒๐. นางสาวธนภรณ์ เจี้ยมดี   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๒๑. นางสาวนัทธมน เสือสอาด  พนักงานจ้างทั่วไป 
๒๒. นางสาวทวีพร ปิ่นเนียม   พนักงานจ้างทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๓๐  นาฬิกา 
 
  

 นายประทิน  เจี้ยมดี   บั ดนี้   ได้ เวลาป ระชุ มสภ าเทศบาล เมื อ งชะอำ  สมั ยส ามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖  และสมาชิกฯ  ได้มาประชุมครบองค์ 

ประชุมแล้ว   จึงขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 

  นายทวีป  ปิ่นเนียม   สวัสดีครับ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   ท่านผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนการงาน  ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้   สำหรับการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ  สมัยสามัญ  สมัยที่   ๓  ครั้งที่   3  ประจำปี             
พ.ศ. ๒๕๖๖  ในวันนี้  สมาชิกฯ  ได้มาร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ต่อไปผมขอ 
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล   ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ได้กำหนดให้มีสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๖  
เป็นต้นไป  มีกำหนด  ๓๐  วัน  แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองชะอำ  มีความจำเป็นที่
จะต้องดำเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๒  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  ตลอดจนญัตติขออนุมัติกันเงิน หรือการขยายเวลาการ
เบิกเงิน   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  และญัตติอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นอำนาจของสภา
ท้องถิ่น  ในการนี้เทศบาลเมืองชะอำจึงขออนุญาตขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลเมือง

๒ 



ชะอำ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖  ออกไปอีก  นับตั้งแต่วันที่  ๓๑  
สิงหาคม  ๒๕๖๖  มีกำหนด  ๓๐  วัน 

 

 ดั งนั้ น  อาศั ยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๔  วรรคท้ าย แห่ ง
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒             
จึงขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัด  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตให้สภาเทศบาลเมืองชะอำ  
ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
ออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๖  เป็นต้นไป  ฉะนั้นระเบียบวาระ
นี้ขอให้ผ่านไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งที่  ๒ 
ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๖  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๖ 
 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล เมืองชะอำ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันศุกร์     

ที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๖  สำหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำดังกล่าว  
คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรับรองรายงานการประชุม  และ
ทางเลขานุการสภาเทศบาลได้ส่งให้ท่านสมาชิกฯ  ได้พิจารณาตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว   
มีสมาชิกฯ ทา่นใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไร  ขอเชิญครับ 

(ไม่มี) 
 

ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผมขอมติที่ประชุมว่า 
ผู้ใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที ่๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๖ โปรดยกมือครับ 
 

รับรอง     ๑๓  เสียง 
ไม่รับรอง    -    เสียง 
งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  

ดังกล่าว  ฉะนั้น ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป 
 

มติที่ประชุม    สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
เมืองชะอำ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เม่ือวันศุกร์ที่  
๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม / คณะผู้บริหารตอบกระทู้ 
 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม/คณะผู้บริหารตอบกระทู้ 
ประธานสภาเทศบาล   มีท่านใด มีกระทู้ถามไหม  ครับ 
     (ไม่มี)   

ฉะนั้น ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป 
 

๓ 



ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
  

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือ 
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาเสร็จแล้ว   

๔.๑  คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติฯ แถลงรายงานและบันทึก 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ให้ที่ประชุมทราบ 
 

  นายปิ่น  พุ่มเงิน  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  และสมาชิกฯ ทุกท่าน 
ประธานกรรมการฯ       ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองชะอำ ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗   ในการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓        
ครั้งที่  ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๖  และมีมติ 
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๖         
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ ชั้น ๓  ปรากฏว่า 
ไม่มีสมาชิกหรือผู้บริหารยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

 

  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ได้ร่วมกันพิจารณาโดยละเอียดแล้ว  เห็นว่าร่าง 
เทศบัญญัติฯ  ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสถานะการเงินการคลังและเป็นไปตาม 
ระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง  จึงไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 
เห็นชอบให้คงร่างเดิม  และให้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ให้ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ  เพื่อนำเข้าพิจารณา 
ในวาระท่ีสอง (ขั้นแปรญัตติ) และวาระท่ีสาม (ขั้นลงมติ)  ต่อไปจึงเรียนมาเพ่ือ 
โปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   ประธานกรรมการแปรญัตติฯ  ได้แถลงรายงานและบันทึกข้อความ 
ประธานสภาเทศบาล      เห็นชอบของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ให้สมาชิกฯ ได้รับทราบแล้ว  ฉะนั้นระเบียบ 

วาระนี้ขอให้ผ่านไป 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องที่เสนอใหม่ 
 

นายทวีป  ปิ่นเนียม   ๕.๑  ญัตติเพื่อทราบ  
ประธานสภาเทศบาล  ๕.๑.๑  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) 
    แก้ไขครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๖  เทศบาลเมืองชะอำ 

 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   ๕.๑.๑  เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล      (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เทศบาลเมืองชะอำ  ขอเชิญ 

นายกเทศมนตรีเสนอญัตต ิ
 

๔ 



 

นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เทศบาลเมืองชะอำ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ  
หลักการ ขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) แก้ไขครั้งที่  
3/2566  ของเทศบาลเมืองชะอำ  ซึ่งผู ้บร ิหารท้องถิ ่น ได ้อน ุมัต ิและประกาศใช ้
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวไปแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

 

เหตุผล เพ่ือดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  ลงชื่อ  
นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 

 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง การประกาศ 
ประธานสภาเทศบาล ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)  แก้ไขครั้งที่  ๓/๒๕๖๖ เทศบาลเมือง 

ชะอำ ให้สภาเทศบาลฯ  ได้รับทราบแล้ว  ฉะนั้น ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
     

นายทวีป  ปิ่นเนียม ๕.๒  ญัตติเพื่อพิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล  ๕.๒.๑  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๗  วาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ) 
 

     ตามท่ีประธานกรรมการแปรญัตติได้อ่านแถลงรายงานการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ให้ประชุมสภาฯ  
ทราบว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ  ยื่นเสนอขอแปรญัตติฯ และการประชุมของคณะกรรมการ
แปรญัตติก็ไม่มีการแปรญัตติ  และลงมติให้คงร่างเดิมของเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   มีสมาชิกฯ  ท่านใดขออภิปรายใน วาระท่ีสอง  (ขั้นแปรญัตติ) 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  หรือไม่ ขอเชิญครับ 

 (ไม่มีสมาชิกอภิปราย) 
 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย ผมขอถามที่ประชุมว่าสมาชิกฯ   
ท่านใดเห็นชอบการพิจารณาใน วาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ) งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   โปรดยกมือครับ  
 

๕ 



 นายประทิน  เจี้ยมด ี   เห็นชอบ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 
 

นายทวีป  ปิ่นเนียม   สมาชิกฯ  ยกมือเห็นด้วยแล้ว เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล        การพิจารณาในวาระท่ีสอง (ขั้นแปรญัตติ) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 

มติที่ประชุม    สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบการพิจารณาในวาระท่ีสอง(ขั้นแปรญัตติ) 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   ดังนั้น  การพิจารณาร่างในวาระท่ีสอง (ขั้นแปรญัตติ) ของทีป่ระชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาฯ  ในขั้นนี้จะไม่มีการอภิปราย   

สำหรับวาระท่ีสาม (ขั้นลงมติ) จะพิจารณาใน เวลา ๑๓.๐๐  น. นั้น   
ขอเลื่อนการพิจารณาวาระที่สาม (ขั้นลงมติ) ในข้อ ๕.๒.๙ มาพิจารณาต่อจากวาระ   
นี้เลย  เนื่องจากวาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ)  ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ   ผมขอถามที่
ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่า ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาวาระที่สาม  (ขั้นลงมติ)  ต่อเลย  
โปรดยกมือครับ 

 

นายประทนิ  เจี้ยมด ี   เห็นชอบ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 

 

นายทวีป  ปิ่นเนียม   สมาชิกฯ  ยกมือเห็นด้วยแล้ว เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล         ใหพิ้จารณาในวาระท่ีสาม (ขั้นลงมติ) ต่อเลย 
 

    ๕.๒.๙  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗  วาระที่สาม (ขั้นลงมติ) 

 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   ๕.๒.๙ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗  วาระท่ีสาม (ขั้นลงมติ) 
 

     การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗  วาระที่สาม (ขั้นลงมติ)  สืบเนื่องจากวาระที่สอง  (ขั้นแปรญัตติ)         
ที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รายงานให้ทราบแล้วนั้น  ดังนั้นในวาระที่สาม  (ขั้นลงมติ)  โดยจะ    
ไม่มีการอภิปราย  เป็นการให้ทางสภาเทศบาล  ลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 

๖ 



 ขอมติที่ประชุมสภาฯ  ในการให้ความเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 
 

  นายประทิน  เจี้ยมด ี   เห็นชอบ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 
 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   สมาชิกฯ  ยกมือเห็นด้วยแล้ว  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล      ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗    

ฉะนั้นระเบียบวาระนี้ให้ผ่านไป 
 

มติที่ประชุม    สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 

๕.๒.๒  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมตลาด  
พ.ศ.  ๒๕๖๖   

 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   ๕.๒.๒  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมตลาด 
ประธานสภาเทศบาล   พ.ศ. ๒๕๖๖ ก่อนที่นายกเทศมนตรีจะเสนอญัตติฯ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง

ระเบียบฯ  ให้สภาเทศบาลแห่งนี้ทราบครับ 
 

 นายประทิน  เจี้ยมด ี   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ   และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล        ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่  ๓)   พ.ศ. ๒๕๖๕  
ข้อ   ๔๕   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น   

สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 

  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอก็ได้  
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ี 
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานทีป่ระชุม 
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   เลขานุการสภาเทศบาล   ได้ชี้แจงข้อบังคับการประชุมสภาฯ  เกี่ยวกับการ     
ประธานสภาเทศบาล           พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้ทราบแล้ว ต่อไปขอถามที่ประชุมสภาฯ  แห่งนี้ว่า 

จะพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าวกี่วาระ  ขอเชิญเสนอ ครับ 
 

นายนุกูล  พรสมบูรณศ์ิริ     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ และสมาชิกฯ  ทุกท่าน 
   นายกเทศมนตร ี กระผมขอเสนอให้พิจารณาญัตตินายกเทศมนตร ีเรื่อง ขอความเห็นชอบรา่งเทศบัญญัติการ

ควบคุมตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๖  โดยให้พิจารณาสามวาระรวดเดยีว 
 

๗ 



 นายทวีป  ปิ่นเนียม                    นายกเทศมนตรีได้เสนอให้พิจารณาญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  
ประธานสภาเทศบาล ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมตลาด  พ.ศ.  ๒๕๖๖  โดยให้พิจารณา     

สามวาระรวดเดียว  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

  นายประทิน  เจี้ยมด ี   เห็นชอบ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 
 

นายทวีป  ปิ่นเนียม   มีผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาเทศบาล   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ 

รวดเดียว ดังนั้น การพิจารณาวาระท่ีสอง (ขั้นแปรญัตติ) นั้น  ให้ที่ประชุมสภาเทศบาล 
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

 ต่อไปขอเชิญ  นายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่าง 
เทศบัญญัติการควบคุมตลาด  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ และสมาชิกฯ  ทุกท่าน  ญัตติ 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมตลาด  พ.ศ. ๒๕๖๖  

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ หลักการ ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุม
ตลาด   
 

เหตุผล โดยที่การดำเนินกิจการตลาดที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจ 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
สมควรกำหนดลักษณะของตลาดสุขลักษณะในการดำเนินกิจการตลาดสุขลักษณะ
สำหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินกิจการ
ตลาดและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการตลาด จึงตราเทศ
บัญญัตินี้ ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ  เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป  ลงชื่อ  นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 

 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม             นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล      การควบคุมตลาด  พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระท่ีหนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) ให้สมาชิกฯ ได้รับทราบ 

แล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 
   (ไม่มีสมาชิกอภิปราย) 
 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย  ผมขอถามที่ประชุมว่าท่านใด 
เห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุมตลาด  พ.ศ. ๒๕๖๖  วาระท่ีหนึ่ง  
(ขั้นรับหลักการ)  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ  โปรดยกมือครับ 

 

๘ 



  นายประทิน  เจี้ยมด ี   รับหลักการ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่รับหลักการ   -   เสียง 

งดออกเสียง     ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 

 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   สมาชิกฯ ยกมือรับหลักการฯ แล้ว  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติ 
ประธานสภาเทศบาล รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖  วาระท่ีหนึ่ง (ขั้นรับ 

หลักการ) 
ต่อไปเป็นวาระท่ีสอง (ขั้นแปรญัตติ)  ผมขอถามที่ประชุมสภาฯ     

แห่งนี้ว่าสมาชิกฯ  ท่านใด  เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเทศบัญญัติการควบคุมตลาด     
พ.ศ. ๒๕๖๖  ทุกประการ  หรือมีกรรมการท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่  ขอได้โปรด  
ยกมือครับ 
 

  นายประทิน  เจี้ยมด ี   (ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ) 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายทวีป  ปิ่นเนียม   เมื่อไม่มีผู้ใดขอเสนอแปรญัตติ  ดังนั้น สมาชิกฯ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ 
ประธานสภาเทศบาล        ขอโปรดยกมือครับ 
 

  นายประทิน  เจี้ยมด ี   เห็นชอบ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 

 

นายทวีป  ปิ่นเนียม   เป็นอันสรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาล   มีมติเห็นชอบวาระท่ีสอง 
ประธานสภาเทศบาล          (ขั้นแปรญัตติ)  ให้คงไว้ตามร่างเทศบัญญัติการควบคุมตลาด   พ.ศ. ๒๕๖๖           

 ทุกประการ 
 

  ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระท่ีสาม (ขั้นลงมติ)  ผมขอมติต่อสภา 
เทศบาลแห่งนี้ว่า  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
การควบคุมตลาด  พ.ศ. ๒๕๖๖  ขอได้โปรดยกมือครับ 

 

  นายประทิน  เจี้ยมด ี   เห็นชอบ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 

 

๙ 



 นายทวีป  ปิ่นเนียม   สมาชิกฯ  ยกมือเห็นด้วยแล้ว  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมต ิ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในวาระท่ีสาม  (ขั้นลงมติ)  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติการควบคุมตลาด          

พ.ศ. ๒๕๖๖  และจะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนามบังคับใช้ต่อไป ฉะนั้น  
ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป 

 

มติที่ประชุม    สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติการควบคุม 
ตลาด  พ.ศ. ๒๕๖๖  ตามญัตติที่เสนอ 

 

๕.๒.๓  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมสถานที่ 
จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
   

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   ๕.๒.๓  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมสถานที่ 
ประธานสภาเทศบาล   จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 

ชี้แจงระเบยีบฯ   ให้สภาเทศบาลแห่งนี้ทราบครับ 
 

นายประทนิ  เจี้ยมด ี   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล    ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าปฏิบตัิตามระเบียบฯ ที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ  ๕.๒.๒  ข้างต้นครบั 
 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   เลขานุการสภาเทศบาล   ได้ชี้แจงข้อบังคับการประชุมสภาฯ  เกี่ยวกับการ    
ประธานสภาเทศบาล          พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้ทราบแล้ว ต่อไปขอถามที่ประชุมสภาฯ  แห่งนี้ว่า 

จะพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าวกี่วาระ  ขอเชิญเสนอ ครับ 
 

นายนุกูล  พรสมบูรณศ์ิร ิ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ และสมาชิกฯ  ทุกท่าน กระผม 
นายกเทศมนตรี ขอเสนอให้พิจารณาญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุม

สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๖  โดยให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียว 

   

 นายทวีป  ปิ่นเนียม                   นายกเทศมนตรีได้เสนอให้พิจารณาญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความ 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร       

พ.ศ.  ๒๕๖๖  โดยให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

  นายประทิน  เจี้ยมด ี   เห็นชอบ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 
 

นายทวีป  ปิ่นเนียม   มีผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาเทศบาล    

๑๐ 



เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ 
พิจารณาสามวาระรวดเดียว  ดังนั้น การพิจารณาวาระท่ีสอง (ขั้นแปรญัตติ) นั้น  ให้ที่
ประชุมสภาเทศบาลเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  

ต่อไปขอเชิญ  นายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่าง 
เทศบัญญัติการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ และสมาชิกฯ  ทุกท่าน  ญัตติ 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมสถานที่จำหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๖๖  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ 
หลักการ ให้มีเทศบัญญัติว่าการควบคุมสถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

 

เหตุผล โดยที่การดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่ 
สะสมอาหารที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  สมควรกำหนดสุขลักษณะในการดำเนินกิจการ
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนิน
กิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  หลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือขอ
หนังสือรับรองการแจ้งให้ดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ดำเนิน
กิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร จึงตราเทศบัญญัตินี้  ขอได้โปรด
นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป      
ลงชื่อ  นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 
 

นายทวีป  ปิ่นเนียม             นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่หนึ่ง 

(ขั้นรับหลักการ) ให้สมาชิกฯ ได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่   
ขอเชิญครับ 

   (ไม่มีสมาชิกอภิปราย) 
 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย  ผมขอถามที่ประชุมว่าท่านใด 
เห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ          
โปรดยกมือครับ 
 

  นายประทิน  เจี้ยมด ี   รับหลักการ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่รับหลักการ   -   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 

๑๑ 



 นายทวีป  ปิ่นเนียม   สมาชิกฯ ยกมือรับหลักการฯ แล้ว  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติ 
ประธานสภาเทศบาล รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม 

อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๖  วาระท่ีหนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) 
 

ต่อไปเป็นวาระท่ีสอง (ขั้นแปรญัตติ) ผมขอถามที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ 
ว่าสมาชิกฯ  ท่านใด  เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเทศบัญญัติการควบคุมสถานที่จำหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๖๖  ทุกประการ  หรือมีกรรมการท่านใดจะ
ขอแปรญัตติหรือไม่  ขอได้โปรดยกมือครับ 

 

  นายประทิน  เจี้ยมด ี   (ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ) 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  

นายทวีป  ปิ่นเนียม   เมื่อไม่มีผู้ใดขอเสนอแปรญัตติ  ดังนั้น สมาชิกฯ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ 
ประธานสภาเทศบาล        ขอโปรดยกมือครับ 
 

  นายประทิน  เจี้ยมด ี   เห็นชอบ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 

 

นายทวีป  ปิ่นเนียม   เป็นอันสรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาล  มีมติเห็นชอบวาระท่ีสอง 
ประธานสภาเทศบาล         (ขั้นแปรญัตติ)  ให้คงไว้ตามร่างเทศบัญญัติการควบคุมสถานท่ีจำหน่ายอาหารและ 

สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๖  ทุกประการ 
 

ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระท่ีสาม  (ขั้นลงมติ)   ผมขอมติต่อสภา 
เทศบาลแห่งนี้ว่า  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๖๖  ขอได้โปรด
ยกมือครับ 
 

  นายประทิน  เจี้ยมด ี   เห็นชอบ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 

 

นายทวีป  ปิ่นเนียม   สมาชิกฯ ยกมือเห็นด้วยแล้ว  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติ 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในวาระที่สาม (ขั้นลงมติ)  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติการควบคุมสถานที่จำหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๖  และจะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาลงนามบังคับใช้ต่อไป ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป 

 

๑๒ 



มติที่ประชุม    สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติการควบคุม 
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๖๖  ตามญัตติที่เสนอ 

 

๕.๒.๔  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๖   

 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   ๕.๒.๔  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่ 
ประธานสภาเทศบาล   เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบฯ        

ให้สภาเทศบาลแห่งนี้ทราบครับ 
 

นายประทนิ  เจี้ยมด ี   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล         ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ  ๕.๒.๒  ข้างต้นครับ 
 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   เลขานุการสภาเทศบาล   ได้ชี้แจงข้อบังคับการประชุมสภาฯ  เกี่ยวกับการ     
ประธานสภาเทศบาล        พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้ทราบแลว้ ต่อไปขอถามที่ประชุมสภาฯ  แห่งนี้ว่า 

จะพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าวกี่วาระ  ขอเชิญเสนอ ครับ 
 

นายนุกูล  พรสมบูรณศ์ิร ิ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ และสมาชิกฯ  ทุกท่าน กระผม 
นายกเทศมนตรี ขอเสนอให้พิจารณาญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุม

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๖   โดยให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
   

 นายทวีป  ปิ่นเนียม                   นายกเทศมนตรีได้เสนอให้พิจารณาญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความ 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๖  โดยให้

พิจารณาสามวาระรวดเดียว  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

  นายประทิน  เจี้ยมด ี   เห็นชอบ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 
 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   มีผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาเทศบาล   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ 

พิจารณาสามวาระรวดเดียว  ดังนั้น การพิจารณาวาระท่ีสอง (ขั้นแปรญัตติ) นั้น  ให้ที่
ประชุมสภาเทศบาลเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

 ต่อไปขอเชิญ  นายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่าง 
เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

๑๓ 



นายนุกูล  พรสมบูรณศ์ิร ิ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ และสมาชิกฯ  ทุกท่าน ญัตติ 
   นายกเทศมนตรี         นายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖  เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ  หลักการ  ให้มีเทศบัญญัติ 
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

เหตุผล โดยที่การดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง 
ด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกำหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้
กิจการที่ต้องการควบคุมภายในเขตเทศบาลเมืองชะอำ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ทั่วไปสำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่
ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้
ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดำเนิน
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัตินี้   ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลเมืองชะอำ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  ลงชื่อ  นายนุกูล         
พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 
 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม             นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล      ร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระท่ีหนึ่ง 

(ขั้นรับหลักการ) ให้สมาชิกฯ ได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่   
ขอเชิญครับ 

   (ไม่มีสมาชิกอภิปราย) 
 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย  ผมขอถามที่ประชุมว่าท่านใด 
เห็นควรรับหลักการแห่ งร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่ เป็น อันตรายต่อ         
สุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ                 
โปรดยกมือครับ 

 

  นายประทิน  เจี้ยมด ี   รับหลักการ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่รับหลักการ   -   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 
 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   สมาชิกฯ ยกมือรับหลักการฯ แล้ว  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติ 
ประธานสภาเทศบาล รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖   

วาระท่ีหนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) 
 

๑๔ 



ต่อไปเป็นวาระท่ีสอง (ขั้นแปรญัตติ) ผมขอถามที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ 
ว่าสมาชิกฯ  ท่านใด  เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖  ทุกประการ  หรือมีกรรมการท่านใดจะขอแปรญัตติ
หรือไม่  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
 

  นายประทิน  เจี้ยมด ี   (ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ) 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   เมื่อไม่มีผู้ใดขอเสนอแปรญัตติ  ดังนั้น สมาชิกฯ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ 
ประธานสภาเทศบาล        ขอโปรดยกมือครับ 
 

    นายประทิน  เจี้ยมด ี   เห็นชอบ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 

นายทวีป  ปิ่นเนียม   เป็นอันสรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาล  มีมติเห็นชอบวาระท่ีสอง 
ประธานสภาเทศบาล       (ขั้นแปรญัตติ)  ให้คงไว้ตามร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

พ.ศ. ๒๕๖๖  ทุกประการ  
 

ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระท่ีสาม (ขั้นลงมติ)  ผมขอมติต่อสภา 
เทศบาลแห่งนี้ว่า  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๖๖  ขอได้โปรดยกมือครับ 

 

  นายประทิน  เจี้ยมด ี   เห็นชอบ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 

 

 

นายทวีป  ปิ่นเนียม   สมาชิกฯ ยกมือเห็นด้วยแล้ว  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติ 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบในวาระที่สาม (ขั้นลงมติ)  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖  และจะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนาม
บังคับใช้ต่อไป ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป 

 

มติที่ประชุม    สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติการควบคุม 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖  ตามญัตติที่เสนอ 

 

๑๕
 ๑๑  



    ๕.๒.๕  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์กีฬา 

    

 นายทวีป  ปิ่นเนียม  ๕.๒.๕ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์    
ประธานสภาเทศบาล    ครุภัณฑ์กีฬา  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

 

นายนุกูล  พรสมบูรณศ์ิร ิ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ และสมาชิกฯ  ทุกท่าน  ญัตต ิ
     นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา   
   เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ  หลักการ  ขออนุมัติกันเงินยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ของกองสวัสดิการสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   งบลงทุน            
ค่าครุภัณฑ์ ดังนี้ 

     ประเภทครุภัณฑ์กีฬาชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง  
จำนวน 20 ชุด งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

1. เครื่องบริหารสะโพกและกล้ามเนื้อขาแบบ 2 คน จำนวน 2 ชุด  
2. เครื่องหมุนบริหารเอวและสะโพกแบบนั่ง-ยืน 2 คน จำนวน 2 ชุด 
3. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน,ไหล่พวงมาลัยคู่ 2 คน(เสาเดี่ยว) จำนวน 2 ชุด 
4. เครื่องบริหารกล้ามท้องเสาเดี่ยว แบบนอนชิท-อัพ 2 คน  จำนวน 2 ชุด 
5. เครื่องโยกบริหารหน้าท้อง แขน และขา แบบ 2 คน   จำนวน 2 ชุด 
6. บริหารข้อเข่า และกล้ามเนื้อขา แบบจักรยานนอนปั่นมู่เล่ย์คู่  จำนวน 2 ชุด 
7. เครื่องวิ่งล้อถ่วงแบบเบา  จำนวน 2 ชุด 
8. เครื่องบริหารแขนขาพร้อมเครื่องโยกบริหารหน้าท้อง   จำนวน 2 ชุด 
9. เครื่องโยกข่ีม้าแบบคู่ จำนวน 2 ชุด 
10.บาร์ยกตัวและจานหมุนเอวแบบคู่  จำนวน 2 ชุด 

 

เหตุผล  ตามท่ีเทศบาลเมืองชะอำ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ.๒๕๖๖ ของกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด งบประมาณ 950,000.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)    
ไว้แล้วนั้นเนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว ยังไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและคาดว่าจะ
ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ เพราะเป็น
ครุภัณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาถึงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และความปลอดภัย
ของประชาชนในเขตเทศบาลอย่างถี่ถ้วน ซึ่งเทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการ
ต่อไปให้แล้วเสร็จตามวัสดุประสงค์ที่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  จึงขออนุมัติกันเงิน
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดครุภัณฑ์ ดังนี้ 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์          
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง 
จำนวน 20 ชุด งบประมาณ 950,000.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

๑๖
 ๑๑  



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง “ใน
กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”  

 

     นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       บรรจุในระเบียบวาระ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖  
       ประจำปี  ๒๕๖๖  เพ่ือขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลเมืองชะอำต่อไป  ลงชื่อ             

นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 
 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม             นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติฯ ให้สมาชิกฯ รับทราบแล้ว  มีสมาชิกฯ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดขออภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 

 (ไม่มีสมาชิกอภิปราย) 
 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย ผมขอถามที่ประชุมว่าสมาชิกฯ   
ท่านใดอนุมัติ ให้กัน เงินยังมิ ได้ก่อหนี้ ผู กพัน หมวดค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์กีฬา          
โปรดยกมือครับ   

 

   นายประทนิ  เจี้ยมด ี   เห็นชอบ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 

 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   สมาชิกฯ  ยกมือเห็นด้วยแล้ว เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัตใิห้กันเงินยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา  ฉะนั้น  ระเบียบ 

วาระนี้ให้ผ่านไป 
 

มติที่ประชุม    สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์กีฬา  ตามญัตติที่เสนอ 
 

    ๕.๒.๖  เรื่อง  ขอความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ของจังหวัดเพชรบุรี 
      

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   ๕.๒.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ของจังหวัดเพชรบุรี 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

 

นายศภุเสกข์  พูลลาภ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ และสมาชิกฯ  ทุกท่าน  ญัตต ิ
 รองนายกเทศมนตร ี นายกเทศมนตร ี เรื่อง  ขอความเห็นชอบรบัโอนสินทรัพย์ของจังหวัดเพชรบุร ี เรียน   

ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ  หลักการ  ขอความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ของจังหวัด 
เพชรบุรี จำนวน 1 รายการ ดังนี้  

๑๗
 ๑๑  



โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะชุมชนเมืองชะอำและนายาง อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี  รายละเอียดสินทรัพย์ที่แนบท้ายนี้ 

 

เหตุผล  ตามท่ีจังหวัดเพชรบุรีโดยมี หนังสือ สำนักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0022/1056 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง      
ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงานท้องถิ่นดูแลบำรุงรักษา และ หนังสือ ศาลา
กลางจังหวัดเพชรบุรีที่ พบ 0022/ 2445 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอส่ง
มอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงานท้องถิ่นดูแลบำรุงรักษา จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 

   โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะชุมชนเมืองชะอำและนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
ครุภัณฑ์ของโครงการที่ส่งมอบให้เทศบาลเมืองชะอำ จำนวน 2 รายการ  

1. สระพักน้ำดิบ เทศบาลเมืองชะอำ  จำนวน 1 แห่ง   สระพักน้ำดิบ  
ปริมาตร  350,000  ลูกบาศก์เมตร 

2. ท่อ ค.ส.ล. ปากระฆัง ชนาด Ø 1.00 เมตร เชื่อมสระพักน้ำดิบ 
จำนวน  1  แห่ง 

ซึ่งกองการประปา เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการตรวจสภาพ
ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าสภาพพร้อมใช้งาน  เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานผลิตและให้บริการน้ำประปาของกองการประปา เทศบาล
เมืองชะอำ และตามระเบียบฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล นั้น 

 

เทศบาลเมืองชะอำ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองชะอำ เพ่ือ
โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ จำนวน ๑ รายการ ดังกล่าวข้างต้นตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๘ ลงวันที่ 
๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ข้อ ๑ ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น       
โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ            
มีความเห็นว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ        
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และ
ข้อกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้”  ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุสำหรับกรณี
อ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ
กระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ
หรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หมวด ๙ “การบริหารพัสดุ”  จึงเรียนมาเพ่ือสภาเทศบาลเมืองชะอำ  โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป  ลงชื่อ  นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 

 
 

๑๘
 ๑๑  



  นายทวีป  ป่ินเนียม             นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติฯ  ให้สมาชิกฯ  รับทราบแล้ว มีสมาชิกฯ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดขออภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 

 (ไม่มีสมาชิกอภิปราย) 
 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย ผมขอถามที่ประชุมว่าสมาชิกฯ   
ท่านใดเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ของจังหวัดเพชรบุรี  โปรดยกมือครับ   

 

  นายประทิน  เจี้ยมด ี   เห็นชอบ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 

 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   สมาชิกฯ  ยกมือเห็นด้วยแล้ว เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ชอบรับโอนสินทรัพย์ของจังหวัดเพชรบุรี ฉะนั้น ระเบียบวาระนี้ให้ผ่านไป 
 

มติที่ประชุม    สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ของจังหวัดเพชรบุรี 
ตามญัตติที่เสนอ 

 

    ๕.๒.๗  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการรับบริจาค/รับอุทิศทรัพย์สิน 
ให้แก่กองการประปา  เทศบาลเมืองชะอำ 

      

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   ๕.๒.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับบริจาค/รับอุทิศทรัพย์สิน 
ประธานสภาเทศบาล อุทิศทรัพย์สิน ให้แก่กองการประปา  เทศบาลเมืองชะอำ ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

เสนอญัตติ 
 

นายนุกูล  พรสมบูรณศ์ิร ิ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ และสมาชิกฯ ทุกท่าน ญัตติ  
   นายกเทศมนตร ี นายกเทศมนตร ี เรื่อง  ขอความเห็นชอบการรับบรจิาค/รบัอุทิศทรัพย์สินให้แก่กองการ 

ประปา เทศบาลเมืองชะอำ  เรยีน  ประธานสภาเทศบาลเมืองชะอำ  หลักการ  ตามที่    
กองการประปา เทศบาลเมืองชะอำ ได้รับบริจาค/อุทิศทรัพย์สินเพื่อใช้ประโยชน์ใน  
กองการประปา เทศบาลเมืองชะอำ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Ink Tank Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น L3210 จำนวน      
2 เครื่อง เครื่องละ 4,490.00 บาท (สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวน
เงินทั้งสิ้น 8,980.00 บาท (แปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

๒. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Ink Tank Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น L3216 จำนวน  
1 เครื่อง เครื่องละ 4,690.00 บาท (สี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวน
เงินทั้งสิ้น 4,690.00 บาท (สี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  

ตามหนังสือ ร้านหนองแจงค้าไม้  เรื่อง ขอสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Ink Tank Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น L3210 
จำนวน 2 เครื่อง และรุ่น L3216 จำนวน 1 เครื่อง  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 

 

๑๙
 ๑๑  



เหตุผล  เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวมีภาระติดพันกับเทศบาลเมือง
ชะอำ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบำรุงรักษา ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ เป็นต้น และกองการประปา 
เทศบาลเมืองชะอำ โดยคณะกรรมการการประเมินราคา ตรวจสภาพพัสดุและตรวจรับ
พัสดุ กรณีได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ  ตามคำสั่งเทศบาล     
เมืองชะอำ ที่ 1735/2566 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เรื่อง คณะกรรมการการ
ประเมินราคา ตรวจสภาพพัสดุและตรวจรับพัสดุ กรณีได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่มี         
ผู้บริจาคให้ทางราชการ ได้ดำเนินการตรวจสภาพทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค/รับอุทิศ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าสภาพพร้อมใช้งาน มีเอกสาร และรายละเอียดและ
ลักษณะครุภัณฑ์ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามรายละเอียดตามรายละเอียดสินค้า และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน กองการประปา เทศบาล      
เมืองชะอำ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองชะอำ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ จำนวน 2 รายการ ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๘ ลงวันที่            
๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ข้อ ๑ ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น      
โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ            
มีความเห็นว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ       
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และ
ข้อกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุสำหรับกรณี
อ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบ            
ที่เก่ียวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ
กระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ
หรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หมวด ๙ “การบริหารพัสดุ”  จึงเรียนมาเพ่ือสภาเทศบาลเมืองชะอำ  โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป  ลงชื่อ  นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 

 

  นายทวีป  ป่ินเนียม             นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติฯ  ให้สมาชิกฯ  รับทราบแล้ว มีสมาชิกฯ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดขออภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 

 (ไม่มีสมาชิกอภิปราย) 
 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย ผมขอถามที่ประชุมว่าสมาชิกฯ   
ท่านใดเห็นชอบรับการรับบริจาค/รับอุทิศทรัพย์สิน  ให้แก่กองการประปา  เทศบาล
เมืองชะอำ  โปรดยกมือครับ   

 

 

๒๐ 



  นายประทิน  เจี้ยมด ี   เห็นชอบ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 

 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   สมาชิกฯ  ยกมือเห็นด้วยแล้ว เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล การรับบริจาค/รับอุทิศทรัพย์สิน  ให้แก่กองการประปา  เทศบาลเมืองชะอำ  ฉะนั้น 

ระเบียบวาระนี้ให้ผ่านไป 
 

มติที่ประชุม    สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบการรับบริจาค/รับอุทิศทรัพย์สิน  ให้แก่
กองการประปา  เทศบาลเมืองชะอำ ตามญัตติที่เสนอ 

 

    ๕.๒.๘  เรื่อง  ขอมติสภาอนุมัติใช้เงินงบประมาณเงินบำรุงศูนย์ 
    บริการสาธารณสุข  เทศบาลเมืองชะอำ  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๗ 
      

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   ๕.๒.๘ เรื่อง ขอมติสภาอนุมัติใช้เงินงบประมาณเงินบำรุงศูนย์บริการ 
ประธานสภาเทศบาล สาธารณสุข  เทศบาลเมืองชะอำ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๗  ขอเชิญนายกเทศมนตรี    

เสนอญัตติ 
 

นายศุภเสกข ์ พูลลาภ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ และสมาชิกฯ  ทุกท่าน   
รองนายกเทศมนตรี ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอมติสภาอนุมัติใช้งบประมาณเงินบำรุงศูนย์บริการ

สาธารณสุข เทศบาลเมืองชะอำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  เรียน  ประธานสภาเทศบาล
เมืองชะอำ  หลักการ  ขอมติสภาอนุมัติใช้งบประมาณเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน๘๔ ,๙๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่ พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้ 

   ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
๑. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา

โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ 
หรือค่าซ่อมกลาง  จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

๒. ชุดเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าหิ้ว พร้อมแบตเตอรี่แห้งและชาร์จในตัว  
ขนาดลำโพงไม่น้อยกว่า ๖.๕ นิ้ว ขนาดกำลังขับสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ 
พร้อมไมค์ลอยแบบมือถือ และแบบพกพาติดตัว มีช่องเสียบ USB เล่น MP 3 
มีสัญญาณเชื่อมต่อบลูทูธในตัว จำนวน ๑ ชุด  เป็นเงิน ๔,๙๐๐ บาท 

ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงิน
บำรุงฯ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖  วันที่ ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
 

เหตุผล  ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชะอำ จัดบริการ
สาธารณสุขตามมาตรฐานเพ่ือการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ 
ให้มีสุขภาพดี เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน และมีงบประมาณเพ่ือการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จึงขอเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองชะอำ เพื่อขอมติสภาอนุมัติใช้งบประมาณเงินบำรุงศูนย์บริการ

๒๑ 



สาธารณสุข เทศบาลเมืองชะอำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์           
ตามรายการข้างต้น และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมเป็นเงิน ๘๔,๙๐๐ บาท 
(แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในข้อ ๖ การใช้จ่ายเงินบำรุง ให้จ่ายได้เพ่ือการสาธารณสุขและการบริหาร
จัดการโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข  (๕) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข การใช้จ่ายเงินบำรุงตาม(๕) ให้เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ  
ข้อ ๖/๑ การใช้จ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการสาธารณสุขต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า  
สองแสนบาท ในปัจจุบันสถานะเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำ 
คงเหลือ ณ วันที่ ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๖  จำนวน  6,๒๓๑,๔๔๕.๔6 (หกล้านสองแสน
สามหมื่นหนึ่ งพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบหกสตางค์ )  ซึ่งเพียงพอต่อการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ทั้ งนี้ปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงเรียนสภาเทศบาลเมืองชะอำ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ     
ลงชื่อ  นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 
 

  นายทวีป  ปิ่นเนียม             นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติฯ  ให้สมาชิกฯ  รับทราบแล้วมีสมาชิกฯ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดขออภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 

 (ไม่มีสมาชิกอภิปราย) 
 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย ผมขอถามที่ประชุมว่าสมาชิกฯ 
ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข  เทศบาล
เมืองชะอำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  โปรดยกมือครับ   

 

  นายประทิน  เจี้ยมด ี   เห็นชอบ    ๑๓  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

งดออกเสียง  ๒  เสียง 
คือ  (ประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 

 

 นายทวีป  ปิ่นเนียม   สมาชิกฯ  ยกมือเห็นด้วยแล้ว เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข  เทศบาลเมืองชะอำ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  ฉะนั้น ระเบียบวาระนี้ให้ผ่านไป 
 

มติที่ประชุม    สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณเงินบำรุง
ศูนย์บริการสาธารณสุข  เทศบาลเมืองชะอำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  ตามญัตติที่เสนอ 

๒๒ 
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